

รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" (นักการคลัง) รุ่นที่ ๔/๒๕๕๘
ระหว่างวันที่ ๓ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
จัดโดยคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
	สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	
๑	นางสาววัชรภรณ์ คุ่มปลื้มวงศ์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
๒	นางอริสรา เชื้อถื่อ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
๓	นางสาวนิตยา คันตร	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักบริหารกลาง
	กรมธนารักษ์	
๔	นายสำเริง งามวงศ์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กองบริหารทรัพยากรบุคคล
๕	นายปัญญา ชายเกตุ	เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
๖	นายณัฐพล เพชรวโรทัย	นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา
๗	นางสาวกัลยาณี วงศ์เวชวิวัฒน์	เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
๘	นางสาวศิริณา จันทร์สาม	นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
๙	นางสาววรชนิษฐ์ ประทักษิธร	นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
๑๐	นางสาวอัจรีย์ ศิริอริวัฒน์	นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
	กรมบัญชีกลาง	
๑๑	นางสาวภัทราภร จงมีสุข	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานเลขานุการกรม
๑๒	นางชญาลักษณ์ สุขวิญญา	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
๑๓	นางสาวปรีชญา นาคแกม	นักวิชาการคลังชำนาญการ กองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอก

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
	กรมบัญชีกลาง (ต่อ)	
๑๔	นางพัทธยา บุญประเสริฐ	เจ้าพนักงานการคลังอาวุโส สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี
๑๕	นางพรจันทร์ สุริยา	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย
๑๖	นางสาวจาดุพร เอียดช่วย	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี
๑๗	นางสาวนภาวัลย์ ภัทรราชิกุล	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
	กรมศุลกากร	
๑๘	นางสาวกัญญาณัฐ พิพัฒน์กิจไพศาล	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
๑๙	นางสาวมณี แซ่โจ้ว	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๔
๒๐	นางสิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒๑	นางเปี่ยมสุข ภูพลับ	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สำนักบริหารกลาง
๒๒	นางสาววราภรณ์ ศรีจันทร์	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ
๒๓	นางสาวอุมาภรณ์ น้ำค้าง	นิติกรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
๒๔	นางอารีรัตน์ ทิรัญศิริวัฒน์	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ
๒๕	นางสาวจุฑาทิพย์ วรสายันท์	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
๒๖	นางรัชนา เหลืองอ่อน	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
	กรมสรรพสามิต	
๒๗	นายเกษมมล เข้มเนตต์การณ	เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว
๒๘	นางวิริญญา แอโສး	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาเมือง

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
	กรมสรรพสามิต (ต่อ)	
๒๙	นางวันดี ใจห้าว	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ
๓๐	นางสาววรัญญา ถิ่นสำราญ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี
๓๑	นายสุรพงศ์ พงศ์พิสิฐสันต์	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ ๑
๓๒	นายวิศิษฐ์ ศรีตินันท์	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๘
๓๓	นางสาววราภรณ์ ลิ้มสินธุ์	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี ๑
	กรมสรรพากร	
๓๔	นางเยาวรัตน์ ณ พัทลุง	นักวิชาการภาษีชำนาญการพิเศษ
๓๕	นางสาวผาณิต ภูมรินทร์	นักวิชาการภาษีชำนาญการพิเศษ
๓๖	นางปานวดี รอดสมบุญ	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ
๓๗	นางจันทร์เพ็ญ ศรีสุนันท์	นักวิชาการภาษีชำนาญการพิเศษ
๓๘	นางวัชรีย์ ศรีตามณี	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
๓๙	นายเรืองเดช ขรภูมิ	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
๔๐	นางเอื้อมเตือน สุขะวัลลิ	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
๔๑	นางสาวสุภัทรา บุญธรรม	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
๔๒	นางสาวกุลกานต์ หนูสง	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ รชก.ชำนาญการพิเศษ
๔๓	นายณัฐพงษ์ นิลยะไทร	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ รชก.ชำนาญการพิเศษ
๔๔	นางสาวธนาภา ชาญชาตรีรัตน์	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ รชก.ชำนาญการพิเศษ
๔๕	นายวิทยา พานิชย์	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ รชก.ชำนาญการพิเศษ
๔๖	นางสาววราภรณ์ ปลีกกล้า	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
๔๗	นายชาคริต ดิษฐานนท์	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	
๔๘	นายธเนศ สุนทรโรปรกรณ์	นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจชำนาญการ
	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	
๔๙	นางสาววิมลพักตร์ กลั่นไพบรี	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ สำนักงานเลขานุการกรม
	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	
๕๐	นางสาวกุลกัลยา พระยาราช	เศรษฐกรชำนาญการ สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค